



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึ่ม
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านนางสมจิตรถึง
ถนนคสล.เดิม หมู่ที่ 3๓ ตามแบบอบต.น้ำซึ่มพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึ่ม ตำบลน้ำซึ่ม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านนางสมจิตรถึงถนนคสล.เดิม หมู่ที่ 3๓ ตามแบบอบต.น้ำซึ่มพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้ 1,093,900.-บาท (หนึ่ง ล้านเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ถนน คสล.เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านนางสมจิตรถึงถนนคสล.เดิม หมู่ที่ 3 ต.น้ำซึ่ม กว้าง 6.00 ม. ยาว 140.00 ม. ทนหา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ไหลทางเฉลี่ยข้างละ 1.00 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ และวางท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 ม. พร้อมบ่อพักน้ำความยาวรวม 369 .00 ม. ตามแบบอบต.น้ำซึ่ม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ประกาศสอบราคา
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศหรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
3. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทำงานทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นของสอบราคา
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ต้องมีอาชีพรับจ้างงานที่ประกาศจัดจ้างและมีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 500,000.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่"องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึ่ม" เชื้อถือ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดของงานจ้างในวันที่ 24 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น. โดยพร้อมกันที่งานพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึ่ม ในเวลา 09.30 น. หากไม่มารับฟังคำชี้แจง และดูสถานที่ก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึ่มจะถือว่าท่านได้รับทราบคำชี้แจงเพิ่มเติมและสถานที่ก่อสร้างซึ่งจะนำมาเป็นข้อต่อสู้เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาไม่ได้

/กำหนดเขียนลง